



ประจำวันที่ 18 เดือน ๗ พ.ศ. 52

เยาวชนเชียงใหม่มองเกษตรกรไทย แนะรัฐบาล ควรสนับสนุนด้านเงินทุน

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทยที่มีความสำคัญเพราะสร้างรายได้เข้าประเทศปีละมหาศาล เป็นแหล่งอาหารและปัจจัย 4 ของคนในประเทศมาช้านาน จากที่ผ่านมการเกษตรในประเทศไทยไม่ประสบความสำเร็จ เกษตรกรประสบปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ำ รายได้น้อย การขึ้นราคาปัจจัยการผลิตที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และเป็นหนี้สิน ดังนั้นจึงต้องหันมาให้ความสำคัญกับอาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของหลายๆ ฝ่าย ทั้งเยาวชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการพัฒนาการเกษตรของไทยให้ดีขึ้น ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรโดยแม่โจ้โพลส์ จึงสำรวจความคิดเห็นของเยาวชน (อายุระหว่าง 14-18 ปี)

ในจังหวัด เชียงใหม่ จำนวน 1,289 คน ในระหว่างวันที่ 9-15 พ.ย.52 สรุปผลได้ดังนี้ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย 35.5% และเพศหญิง 64.5% ระดับการศึกษาของเยาวชนพบว่า 60.7% อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีมัธยมศึกษาตอนต้นเพียง 39.3% ด้านเขตการศึกษาของเยาวชนที่ตอบแบบสอบถาม 58.7% ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ส่วน 41.0% ตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมือง เยาวชน 49.0% ครอบครัวยังมีความเกี่ยวข้องกับอาชีพการเกษตรและ อีก 51.0% ครอบครัวยังไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ด้านประเด็นความคิดเห็นต่อการประสบปัญหาของอาชีพเกษตรกรในปัจจุบันนั้น เยาวชน 83.7% เห็นว่า ประสบปัญหา ส่วนมากเป็นเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

รายได้น้อย เป็นหนี้สิน ต้นทุนการผลิตสูงและประสบปัญหาภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม ฝนแล้ง โรคระบาด) มีเพียง 16.3% เห็นว่า ไม่ประสบปัญหา โดยในกรณีนักเรียนที่บอกว่าการเกษตรประสบปัญหา พบว่าเป็นนักเรียนที่เรียนในเขตอำเภอเมืองกว่า 60.1% และนักเรียนที่เรียนนอกเขตอำเภอเมือง 39.9% ส่วนการรับทราบข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เยาวชน 57.3% ทราบข่าวสารโดยส่วนมากได้แก่ เรื่องราคาผลผลิตที่ตกต่ำ การขึ้นราคาปัจจัยการผลิตที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ปัญหาดินเสื่อมสภาพ ประสบภัยธรรมชาติและการให้ความรู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรใหม่ๆ ส่วน 42.7% ไม่ทราบ โดยหากเปรียบเทียบเยาวชนที่ไม่ทราบข่าวสารเป็นเยาวชนที่เรียนในเขตอำเภอเมืองถึง

68.2% ส่วนกลุ่มที่เรียนนอกอำเภอเมืองไม่ทราบข่าวสารเพียง 31.8% ส่วนความคิดเห็นของเยาวชนต่อการช่วยให้อาชีพการเกษตรดีขึ้นนั้น เยาวชน 38.6% เห็นว่าควรมีการอุดหนุนสินค้าทางการเกษตร 32.0% ควรเรียนรู้และให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรมากขึ้น 10.9% ควรช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ 18.5% ไม่มีความเห็นสำหรับความคิดเห็นต่อบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้ดีขึ้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันการศึกษา เยาวชน 65.0% เห็นว่า ควรเปิดหลักสูตรให้ความรู้ด้านการเกษตรและส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร หน่วยงานท้องถิ่น เยาวชน 54.2% เห็นว่า ควรสนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตรและให้ความรู้ ข่าวสารให้กับประชาชนในท้องถิ่น รัฐบาล เยาวชน 53.3% เห็นว่า ควรสนับสนุนด้านเงินทุน ปัจจัยการผลิตและแก้ไขปัญหาด้านราคาเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้